

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

สสท.6 – กรมส่งเสริมการเกษตร



ฉบับที่ 249/63 เดือน สิงหาคม 2563

สสท.6 จ.เชียงใหม่ อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ 17 จังหวัดภาคเหนือ



เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวบุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ระดับอำเภอ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 80 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ของศูนย์ปฏิบัติการฯ 14 คน และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 110 คน

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร คณะวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพะเยา มาบรรยายให้ความรู้

การพัฒนาบุคลากรถือเป็นนโยบายที่สำคัญเป็นอันดับแรกที่ต้องเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กรและประเทศ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญ และวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีความถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและเสียหายแก่ทางราชการ

ข่าว : ทนงศักดิ์ เจริญสองกุล